

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Công chức tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

tác phòng, chống dịch. Công tác làm để thi, in sao để thi được bảo mật tuyệt đối.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh báo cáo và kiểm tra thực tế tại

khu vực thi, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhân mạnh: Sau 7 năm Thái Bình mới tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện và xã.

chức năm 2021 nói chung, vòng 2 nói riêng phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan và đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.

Giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, giúp Hội đồng trong việc giám sát kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THU DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 có hơn 400 bệnh nhân. Các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, nhân lực phục vụ điều trị.

cùng đội ngũ cán bộ y tế, đồng chí mong muốn với tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc, đội ngũ cán bộ y tế sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, điều trị để các bệnh nhân sớm khỏi bệnh, được trở về với gia đình, đặc biệt quyết tâm không để bệnh nhân tử vong.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ban giám đốc các bệnh viện quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác thu dung và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Chia sẻ khó khăn

khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa công tác thu dung, điều trị trong thời gian tới.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại Trường Đại học Thái Bình.

khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa công tác thu dung, điều trị trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà

động viên đội ngũ cán bộ y tế các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Các ổ dịch ở Vũ Thư và thành phố Thái Bình cơ bản được khống chế

Theo báo cáo của ngành Y tế, từ ngày 10 - 22/11, Thái Bình ghi nhận 824 ca nhiễm Covid-19, trong đó Vũ Thư 517 ca, thành phố Thái Bình 184 ca, Kiến Xương 73 ca, Đông Hưng 35 ca, Thái Thụy 10 ca, Tiền Hải 3 ca, Quỳnh Phụ 2 ca.

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhân mạnh: Những ngày qua, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đã xuất hiện ổ doanh nghiệp, trường học. Trước diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thường xuyên đánh giá tình hình, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời.

Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời, các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đến nay các ổ dịch đã cơ bản được kiểm soát.

Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, tính đến chiều ngày 23/11 trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở đang thực hiện điều trị 859 bệnh nhân. Sau quá trình điều trị, nhiều bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tính đến ngày 22/11 Thái Bình đã tiêm được hơn 1.395.700 mũi.

Các biện pháp phòng, chống dịch được chỉ đạo thường xuyên, kịp thời

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhân mạnh: Những ngày qua, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đã xuất hiện ổ doanh nghiệp, trường học. Trước diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thường xuyên đánh giá tình hình, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời.

các ca nhiễm thời gian đầu còn lung tung; công tác quản lý, cách ly F1, F2 chưa thống nhất; việc lấy mẫu xét nghiệm có lúc, có nơi còn chậm; một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, không chểnh mảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý các trường hợp nghi ngờ; nắm chắc đi biến động dân cư; đánh giá trọng điểm, tầm soát, xét nghiệm thường xuyên ở các khu vực

nguy cơ nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan trong tình huống có ca nhiễm Covid-19. Khi phát hiện có ca nhiễm phải bình tĩnh, chủ động, linh hoạt, tránh lung tung, bị động, từ đó thực hiện khoanh vùng nhanh, truy vết, xét nghiệm kịp thời, đưa ra những biện pháp phù hợp, hiệu quả, phong tỏa hẹp nhất có thể, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Tiếp tục đánh giá trọng điểm, thường xuyên tầm soát, xét nghiệm ở các khu vực nguy cơ

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu đề cao tinh chủ động, tự giác, tự nguyện của người dân trong việc tầm soát, xét nghiệm xác định nguy cơ của bản thân. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải chủ động việc tầm soát, xét nghiệm cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Các huyện, thành phố phải chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất để chủ động xử lý kịp thời khi dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn; chủ động về năng lực điều trị F0; nâng lực vật tư phục vụ xét nghiệm; rà soát, phân công lại nhiệm vụ các trung tâm chỉ huy, điều hành; sẵn sàng kế

hoạch hoạt động của trạm y tế lưu động.

Về công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình, diễn biến của dịch, số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày, tình hình điều trị F0, các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai, kết quả công tác phòng, chống dịch ở các huyện, thành phố... Trong đó, tăng cường phản ánh những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch của các đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, nguy cơ của dịch bệnh, các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tạo điều kiện, bảo đảm hoạt động trở lại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, một số loại hình kinh doanh dịch vụ để việc sản xuất được thúc đẩy, không bị đứt quãng. Ngành Y tế cùng với các ngành liên quan sớm xây dựng biện pháp hành chính theo từng cấp độ dịch trên quan điểm ưu tiên, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc dạy học trực tiếp tại các trường nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

khắc phục hậu quả dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các cơ quan Trung ương được Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021 - 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương cùng

với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Thái Bình đã có bước phát triển vượt bậc và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2021, GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 56.816 tỷ đồng, tăng 6,11% so với năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.237,7 tỷ đồng, đạt 138,2% dự toán, tăng 4,6% so với năm 2020; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 16.774,8 tỷ đồng, đạt 137,5% dự toán. Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi và tăng trưởng mạnh; kim ngạch xuất khẩu ước

đạt 2.069 triệu USD, tăng 23,5% so với năm 2020. Đến nay, trên tổng vốn đầu tư đăng ký 1,3 tỷ USD; riêng 10 tháng đầu năm 2021 có 5 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 420 triệu USD.

Thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh của Thái Bình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn Bộ Ngoại giao và các đồng chí trưởng cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2021 - 2024 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thái Bình thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực: kết nối, giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội

đầu tư tại Thái Bình, đặc biệt tại Khu kinh tế Thái Bình trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp y dược, đầu tư và xây dựng các cảng biển; hệ thống logistics; nông nghiệp công nghệ cao...

Hỗ trợ quảng bá nghệ thuật hát chèo Thái Bình đến với các nước; đặc biệt, hỗ trợ tình xây dựng hồ sơ khoa học để nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát chèo là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đối với Trường cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, đề nghị hỗ trợ, xúc tiến triển khai các dự án ODA do Chính phủ Đức và Ngân hàng Tài thiết Đức (KfW) tài trợ cho tỉnh Thái Bình; dự án tăng cường

hệ thống xử lý chất thải y tế và dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình giai đoạn 2020 - 2023.

Ghi nhận đề nghị của các địa phương, các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong việc kết nối, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự, các cơ quan liên quan lưu ý, các ghi nhận các kiến nghị để có hướng hỗ trợ cụ thể đối với từng địa phương; quan tâm kết nối khi gặp những đối tác tốt và có cơ hội hợp tác.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung

Sáng ngày 23/11, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo các nội dung: Tham mưu đề xuất hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo thống kê của các sở, ngành, huyện, thành phố, dự kiến có 20.358 người thuộc nhóm lao động tự do và lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là nhóm đối tượng số 12 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

là nhóm người tự làm hoặc làm tại các hộ kinh doanh ăn uống, du lịch và nhóm người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định... Cần có tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của tỉnh, mức độ tác động của dịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ đối với 1.440 người là giáo viên, nhân viên, lao động của các cơ sở giáo dục gặp khó khăn do dịch Covid-19, mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày đối với người có thời gian nghỉ việc, mất việc làm từ 15 ngày liên tục hoặc từ 1 tháng; đối với người có thời gian nghỉ việc, mất việc làm từ 1 tháng trở lên, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Phương thức

hỗ trợ là hỗ trợ một lần trong năm 2021; thời gian hỗ trợ áp dụng từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021. Đối với việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến tháng 9/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp 362.576 thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ gần 252 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ trên 176 triệu đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đề xuất hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo. Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện về nhóm cụ thể được đề xuất hưởng hỗ trợ trong nhóm đối tượng số 12 trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đối với quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ban thống nhất với đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời nhấn mạnh đây là chính sách quan trọng của nhà nước, của tỉnh để với việc chăm sóc sức khỏe cho nhóm đối tượng yếu thế, giúp các đối tượng tiếp cận chính sách hỗ trợ y tế nhằm giảm bớt khó khăn.

ĐẨY NHANH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG...

(Tiếp theo trang 1)

các khu công nghiệp; nghe UBND huyện Thái Thụy báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư hạ tầng báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Thái Thụy và nhà đầu tư hạ tầng thời gian qua đã nỗ lực tháo gỡ được nhiều khó khăn, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng nên bước đầu đạt được kết quả khích lệ, thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp lớn vào địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tình dạng xúc tiến, vận động được một số nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Đây là các nhà đầu tư khó tính, có những yêu cầu điều kiện môi trường đầu tư cao nên đòi hỏi chúng ta phải sớm tháo gỡ những "điểm nghẽn", nhất là về mặt bằng để tạo cho họ sự yên tâm và quyết định đầu tư. Yêu cầu đặt ra cho công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng KCN là phải thực hiện đồng bộ, không được kéo dài tiến độ đã cam kết. Quyết tâm rút ngắn thời gian khi có cơ hội trong thực hiện các hạng mục: đường điện 110kV, giải phóng bãi rác Thụy Hà để sớm thi công khu xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư đã được chấp thuận đầu tư vào Khu kinh tế cũng như hấp dẫn các nhà đầu tư mới đang tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh. Đặc biệt, nhà đầu tư hạ tầng phải có biện pháp quyết liệt, tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, khắc phục khó khăn về nguyên vật liệu. Các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thi công xây dựng hạ tầng bảo đảm nhanh, chất lượng tốt, đúng thiết kế, quy hoạch đã được phê duyệt.

Kiểm tra, động viên công tác thu nộp ngân sách tại một số đơn vị

Sáng ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu nộp ngân sách nhà nước tỉnh kiểm tra, động viên công tác thu nộp ngân sách tại Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương và Công ty Nhiệt điện Thái Bình.



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu nộp ngân sách nhà nước tỉnh động viên công tác thu nộp ngân sách tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương, đến nay, thu ngân sách toàn huyện Tiền Hải đạt trên 926 tỷ đồng, đạt 268% dự toán pháp lệnh, đạt 218% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cao nhất là số thu từ tiền sử dụng đất (trên 750 tỷ đồng, đạt 375% dự toán), riêng thuế khai thác khoáng sản chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ngành Thuế trong việc thực hiện thu ngân sách nói chung, đặc biệt ở khu vực Tiền Hải và Kiến Xương nói riêng đã hoàn thành dự toán, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch dù ca mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19. Đồng chí yêu cầu trong tháng cuối năm 2021, UBND huyện Tiền Hải tiếp tục phối hợp với ngành Thuế nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021; ngành Thuế hoàn lý chất chôn giấu thu phát sinh để đón đốc thu nộp kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế một cách nhanh nhất, nhất là với những doanh nghiệp còn nợ thuế; khẩn trương thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến động viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình, doanh nghiệp trong điểm nộp ngân sách với số nộp lũy kế thuế GTGT trên 166 tỷ đồng.

NGUYỄN THỜI

Trò chuyện với chuyên gia về phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3631.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/11

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 23/11, số ca nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 258,5 triệu người, trong đó hơn 5,17 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 23/11, cả nước ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.126 ca ghi nhận trong nước tại 61 tỉnh, thành phố (tăng 827 ca so với ngày 22/11). Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.143.967 ca nhiễm Covid-19.

Tại Thái Bình, ngày 23/11 ghi nhận 50 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó khu vực cách ly y tế 45 trường hợp; 5 trường hợp tại cộng đồng đã xác định nguồn lây (3 trường hợp tại thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng 1 trường hợp và 1 trường hợp tại huyện Quỳnh Phụ).

Tính đến ngày 23/11, toàn tỉnh có 3.828 trường hợp F1 và 5.551 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ y tế về các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 26.204 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 855 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 2.901 trường hợp, trong đó 2.670 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 231 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tính đến 19 giờ ngày 23/11, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.423.021 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3631.885